





LUẬT-BÌNH HOÀNG-VIỆT

(Tiếp theo)

Điều thứ 87. - Những người 70 tuổi trở lên (kể cả những người già, hơn 50 tuổi mà gặp trường hợp nào phải hết nghỉ như điều 84 đã nói) và những người có tật hoặc ốm yếu, đều được hưởng giảm theo cách sẽ định trong chương XXVII, nhưng những người kỳ và phải chịu theo điều khoản và bởi theo pháp luật người tù nói ở điều trên này.

TIẾT THUỐC SAU

Điều thứ 89. - Bản phận của ông bà, cha mẹ nuôi, anh, chị, em, phải kiếm có những người tự ý trong nhà ít tuổi hơn để giữ gìn chỗ ở trong đường ngang lối.

DIP TỐT CÓ MỘT

Nhân ngữ dĩ nhiên của nhân. Bản hiệu bản này là GIẤY TRƯNG TRÁNG NGẮT, để từ nơi miền tây của quê hương, ngày có một ngày.

SIROP PULMÔ

(Thuốc ho người lớn)

MỚT HO - HO LAU NĂM

Hiệu bảo-chế PHAM-DOAN-ĐIEM Tourane

DANH-SÁCH CÁC NHÀ TỪ THIỆN

Giúp nạn dân bị bão ở Bình-dịnh - Phú-yên

Table with 3 columns: Name, Amount, Total. Includes names like M.H. Nguyễn Đơn Duyên, Trần Văn Thành, etc.

Lời cảm tạ

Chúng tôi là Võ Văn Đại, Võ Văn Yên và toàn gia trân trọng, lời, cảm bội liên lòng quý hóa của quý ông quý bà đến đưa đùm của thân mẫu chúng tôi là:

Maison HOP-THINH Soierie & Mercerie

Bản hiệu chuyên môn bán các thứ hàng tơ lụa Bắc-kỳ như: lụa áo, lụa quần áo, lụa màn và hoa, lụa thảm, lụa khăn, lụa khăn và hoa.

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

Ước nguyện kìm-sốt của Chính-phủ Đông-Pháp Với 1.000.000 lượng (Thượng-Hải) và 8.000.000 phật-làng đã đồng tất cả.



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thâu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-sinh và các nhà thương binh...

Đầu bột BRILLANTINE chỉ là chưa đạt. Muốn chọn lọc sản phẩm THUỐC GÓI ĐẦU sạch gần hết ngứa...

BÁI THƯ THUỐC CỦA HẢI-NGỌC ĐƯƠNG

1) Ở thời đại giao thông này, vì sự làm ăn mà đi đây, người đi đó, tất nhiên phải xa nước đi hoặc nước độc rồi sinh bệnh: vàng da, đầy dạ, loét bụng, buồn có cục hay đau, không tiêu, phù nề...

THUỐC CHỮA BỆNH CHÓ ĐẠI Là củ HỒ QUYNH, rất hiệu nghiệm. Cải một liều một ngày VINH-HƯNG-TƯỜNG

Cán kíp, mỗi nhà, cần có ??.....

Có một ông thầy thuốc ở trong nhà, không bằng chữa một hộp thuốc dân hiệu CON RẮN GIÁ 12, trị các chứng bệnh ngoài da.

AN ƯỚNG KHÔNG TIÊU Xin hãy dùng thuốc tiêu Xỏ hiện NHANH-MAI, mỗi ngày uống vài viên, được ăn cơm nhiều, và tiện trư các chứng bệnh hậu. Uống trọn gói thì nó làm cho xô dăm độc rất nhiều, lã kim và còn trứng đều bị thuốc tổng lừaira cả.

CẠI NỤT CHẠI (TRINH-THAM TIÊU THUYẾT)

Có hai người nghe tiếng kêu cứu ấy, người từng sự ở cảnh sát và người bạn của anh ta. Cả hai người đều nhận ý như thể và vì tiếng kêu cứu ấy, nên viên cảnh sát trưởng càng cảnh tỉnh và linh sơn đã một lúc đến nhà Mai-thanh.

đang kia mà không rời. Cứ theo những điều ghi trong quyển sổ con của La-bán, trong ấy chàng bầy tỏ làm tất những điều gì đã làm cho chàng phải lo lắng bối rối, thì chàng đối với sự này như vậy:

Trước hết, một điều chắc chắn là hai đứa, Vinh-bá và Vũ-sanh, lura ta. Trong sự này, việc trộm nhà Mai-thanh chỉ là mục đích ngoài mắt, còn có một mục đích kín đáo.

Vụ trộm này lại làm cho La-bán phải nghĩ ngợi (thêm). Trong nỗi chàng nghĩ thêm hai đứa cũng khó giải quyết lắm: Một là người vào trộm cái nải chuối ấy là ai? Chỉ một mình Vinh-bá được chàng hết lòng tin và đáng làm thủ kê riêng, biết được cái gian nhà của chàng ở đường Ma-lạp-nhông mà thôi, mà Vinh-bá hiện đương nằm trong lao tù.

những việc như vậy mà muốn hiểu rõ thì không có cách gì khác hơn là xem các việc theo sau. Nhưng cũng không khỏi ngại, chàng liền ra khỏi nhà ấy, rồi khóa chặt cửa lại và chờ không đợi chờ đến nửa. Ngay khi đó chàng xoay qua nghĩ cách đưa tin tức về ra với Vinh-bá và Vũ-sanh.

Vụ việc này cũng có một điều mà La-bán không ngờ. Tuy tòa án không có chứng cứ gì chắc chắn có La-bán đư vào trong vụ trộm ấy, song cũng đưa ra Ba-lê thẩm xét chung với sự thăm xét La-bán, chứ không đi ở Sanh-Oa. Vì vậy mà Vinh-bá và Vũ-sanh bị đưa về giam tại nhà lao XAN-tê.

La-bán nghĩ mãi mà không thấy cách gì để thì hành cái chương trình của mình, sinh bối rối. Chàng nói: "Mọi việc gì, đều không thể không phải tại nơi làm cho xong xuôi, mà là tại nơi khởi sự làm. Khởi sự lại thế nào? Theo con đường nào? La-bán liền đi tìm ông nghị Đông-bách là người có cái nải chuối bằng thủy tinh trước nhất, và là người ít phải bị cái vật ấy ra thế nào.

Ngay sau sự trộm ở nhà Mai-thanh ông nghị Đông-bách đến ở nhà ông tại Ba-lê phía tây cả vườn rào sắt, đầu đường Huy-gô.

Advertisement for 'LE GOSSE' milk powder. Text: Dùng sữa 'LE GOSSE' rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thâu cho Nhà-nước năm 1932-1933.



ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHON. Cô bán trong các tiệm tạp - hóa ở Đông-Pháp. HIỆU GIẤY XANH: Giá mỗi hộp 0\$32 Đại-ly: ÉTABLISSEMENTS MORIN FRÈRES HUE - TOURANE - QUINHON

Ngay ngày đầu, chàng khám phá được một việc. Hai người ăn nên theo lối tập trung đi qua đi lại nơi đó, cứ xem đứng bộ của họ thì giả biết họ do việc ông nghị Đông-bách. Khi ông Đông-bách ra đi thì họ đi theo một đi rồi cũng trở lại lần đầu tiên. Thế, khi đến trong nhà tất cả, thì họ mới rồi rồi nói đó.

Chàng nói: "Một việc không ngờ. Đông-bách cũng bị tình nghi sao? (Còn nữa)

Trong làng báo Chàng tôi được tin rằng từ 9 Decembre ông Lai-vin-Isaen, hiệu trưởng trường Chân-Nam và quản lý trường Hồng-Hàng sẽ xuất bản tại Hanoi tờ tuần báo bằng chữ Pháp để tên là: 'La vie Indochinoise'.

Tôn-sơn 6 số 7, đại lộ Cathédrale, đây có lời chào mừng 'La Vie Indochinoise' và giới thiệu cùng độc giả, T. D.

